

*

Số: 21/TB-MT- BTT

Nam Định, ngày 24 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền Năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

(Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX)

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc và của Đảng thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường của đợt bùng phát dịch Covid -19 lần thứ tư; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh được giữ vững. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo một số kết quả nổi bật công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 như sau.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2021

I. Công tác tuyên truyền, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai rộng rãi. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tích cực tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền về phòng chống dịch Covid- 19.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình gắn với chương trình phối hợp thống nhất hành động, các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức năng động, sáng tạo thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; tích cực củng cố, tăng cường và

nâng cao chất lượng tổ chức hội; động viên đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội. Qua đó củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện để chức sắc, đồng bào có đạo tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo thuần túy như: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố tổ chức thành công Lễ Công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2021) theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh Nam Định.

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập MTTQVN Việt Nam 18/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid 19 tổ chức phát động các phong trào thi đua, các hoạt động hướng về khu dân cư cho phù hợp. Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN của Trung ương và tỉnh Nam Định đã về thăm và dự ngày hội Đại đoàn kết với Nhân dân ở các khu dân cư của các huyện Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng và trao tặng 71 suất quà với tổng số tiền 71.200.000 đồng cho các hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 01 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách trị giá 50.000.000 đồng.

II. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, củng cố An ninh – Quốc phòng

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, tổ chức nhiều phong trào với nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư nhằm phát huy vai trò của tổ chức mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các doanh nghiệp trong toàn tỉnh chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo với tổng số tiền 3.633.800.000 đồng

Trong năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 28 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 455 triệu đồng.

Tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm mô hình điểm “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án 01/138 - Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021; Phối hợp với công an tỉnh xây dựng kế hoạch liên ngành giữa MTTQ và công an tiếp

tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2023.

Phối hợp tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 9 huyện với tổng số 92 xã, trong đó có 65 xã đã về đích NTM nâng cao năm 2020. Sau khi thẩm định, ngày 17/8/2021, chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định công nhận 65 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục được Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và chính quyền các cấp quan tâm phối hợp triển khai, thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Nam Định gồm 17 thành viên. Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã thống nhất ban hành Quy chế hoạt động và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc ưu tiên sử dụng các mặt hàng sản xuất trong nước; đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh để đáp ứng đòi hỏi của thị trường.

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch Covid19 đã bùng phát lần thứ tư, phát sinh ở nhiều địa phương trên cả nước đã có hàng ngàn người mắc bệnh, hàng trăm ngàn lượt người phải cách ly, một số nơi bị phong tỏa, giãn cách xã hội. Các lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19"; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội, hội chữ Thập đỏ tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ban hành 2 đợt (đợt 1 vào tháng 5, đợt 2 vào tháng 10) Thư kêu gọi phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 23/11/2021, kết quả ủng hộ qua 2 đợt phát động tổng số tiền và hàng hóa ủng hộ của các tổ chức, cá nhân như sau:

*** Cấp tỉnh:**

- Tiền mặt: 26.205.393.667 đồng
- Hàng hóa:
 - + 2,5 tấn gạo
 - + 1.235 suất quà (nước giải khát)
 - + 20.000 khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp (trị giá 260 triệu)
 - + 06 máy thở (trị giá 60.000 USD)

Số hàng hóa đã được chuyển đến các Khu vực cách ly và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

*** Cấp huyện, xã:**

- Tiền mặt: 20.941.152.902 đồng

- Hàng hóa:

+ Quần áo bảo hộ chống dịch: 6400 bộ

+ Quần áo làm mát: 20 bộ

+ Khẩu trang y tế: 631.400 cái

+ Suất quà: 151 suất

+ Nước rửa tay: 2719 chai

+ Máy đo thân nhiệt: 120 máy

+ Kit test nhanh: 2.950 cái

+ Kính chắn giọt bắn: 3.000 cái

+ Nước, sữa: 507 thùng

+ 02 Tivi, 01 máy giặt, 01 máy vi tính, 1.150 găng tay y tế và 10 thùng bộ sản phẩm sát khuẩn

Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã xin ý kiến cấp ủy, thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phân bổ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành như: Công an tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban An toàn giao thông tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức triển khai các chương trình phối hợp năm 2021:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động -Thương binh & Xã hội, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường năm 2021. Duy trì và nhân rộng mô hình “Xứ họ đạo tham gia bảo vệ môi trường”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) và Ngày môi trường Thế giới (05/6).

III. Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và giới thiệu người ứng cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân các huyện, Tp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử Đại biểu HĐND và Luật MTTQ Việt Nam. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực cố gắng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia các nội dung công tác bầu cử. Sau gần 5 tháng tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã hoàn thành 6 nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử. Quá trình tiến hành đảm bảo

dân chủ, công khai, đúng nội dung, trình tự và thủ tục của mỗi bước trong quy trình hiệp thương diễn ra đúng thời gian theo quy định của luật. Toàn tỉnh đã bầu đủ 8 ĐBQH, 61 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, cấp huyện bầu được 350 đại biểu, cấp xã bầu được 5.552 đại biểu. Các đại biểu trúng cử đảm bảo về cơ cấu tỷ lệ, nữ, trẻ, ngoài Đảng tham gia ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

- MTTQ tỉnh và các huyện, Tp phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nhân sự để trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố bầu 20 vị Hội thẩm TAND tỉnh và 199 vị Hội thẩm TAND cấp huyện theo đúng quy định Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Thông tư Liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

IV. Công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền và công tác giám sát của Mặt trận.

Thực hiện Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn Quy trình kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau khi thực hiện sắp xếp, sát nhập thôn (xóm), tổ dân phố.

Phối hợp xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND tỉnh, HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026 đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND, HĐND cùng cấp.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với đoàn ĐBQH tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến với nhân dân, cử tri trong toàn tỉnh. Phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức 20 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri trong tỉnh gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn ĐBQH tỉnh.

Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) tổ chức thực hiện Dự án PAPI về "Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh" năm 2021 tại huyện Giao Thủy, Vụ Bản và thành phố Nam Định.

Trong năm tiếp nhận được 42 đơn thư của công dân (trong đó có 12 đơn kiến nghị, 7 đơn khiếu nại và 23 đơn tố cáo, đơn thư chủ yếu liên quan đến công tác bầu cử, vấn đề đất đai, chế độ chính sách và tố cáo một số cán bộ thôn xóm, xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện nghiêm quy trình về việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của Luật, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN và đã chuyển 05 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

*** Đối với công tác giám sát**

+ Xây dựng Kế hoạch và tổ chức giám sát MTTQ các huyện, thành phố trong việc thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn "Quỹ cứu trợ" theo Nghị định 64/2008/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 14/5/2008 và “Quỹ vì người nghèo” các cấp năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 ở các địa phương của tỉnh;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong tỉnh năm 2020 và 7 tháng năm 2021.

+ Ủy ban MTTQ tham gia cùng các đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trước mỗi kỳ họp. Tham gia cùng Viện kiểm sát tỉnh kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đối với người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh, một số nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố.

V. Một số kiến nghị, đề xuất

Năm 2021 trong điều kiện ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trong cộng đồng với diễn biến nhanh và phức tạp, đặc biệt trong đợt bùng phát dịch từ ngày 25/10 trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhưng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị những chủ trương của Đảng, Nghị quyết của HĐND đã được các cấp, các ngành và các địa phương triển khai đồng bộ và sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống cho người có công, người nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi khi tỉnh và các địa phương đã ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời các hướng dẫn về cách ly, khoanh vùng, dập dịch và xác định các địa bàn nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, các tầng lớp nhân dân có nhiều lo lắng bởi những tác động tiêu cực, lâu dài của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống xã hội sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm 2022. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông tuy đã được các cấp, các ngành quan tâm nhưng vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả. Tại kỳ họp này cử tri và nhân dân trong tỉnh có một số ý kiến, kiến nghị sau:

1. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát không để tình trạng biến động lớn về giá cả. Một số mặt hàng bị tư nhân lợi dụng tăng giá, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vào dịp cuối năm chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm phải được phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

2. Chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, nề nếp quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường các hoạt động công khai minh bạch và những nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận xã hội.

3. Đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, chính quyền các địa phương chú trọng đa dạng hóa thị trường, ưu tiên phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Đề nghị tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu; tôn vinh, ghi nhận công lao của những cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Có hình thức thích hợp để biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ cơ sở, tổ Covid cộng đồng tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, những nhóm thiện nguyện có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

5. Thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, tổ dân phố, cán bộ và nhân dân đã rất đồng thuận triển khai thực hiện. Sau sáp nhập quy mô và dân số của xóm, tổ dân phố đều tăng, nên hoạt động của Ban công tác Mặt trận đòi hỏi phải nâng cao hơn, kinh phí hoạt động cũng phải nhiều hơn; do đó đề nghị HĐND, UBND tỉnh sớm điều chỉnh phụ cấp của cán bộ xóm (TDP) và kinh phí hoạt động của của Ban công tác Mặt trận phù hợp với mô hình khu dân cư mới.

6. Cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy rác thải thành phố Nam Định, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người dân xã Mỹ Thành, Mỹ Hưng (huyện Mỹ Lộc). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng nhà máy Điện rác Mỹ Thành để sớm đưa vào vận hành, sử dụng trong thời gian sớm nhất; chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn có biện pháp hữu hiệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2022

Tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, năm 2022 Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp hướng dẫn khu dân cư và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn

minh”, gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

3. Chủ động xây dựng chương trình giám sát và phối hợp với một số ngành, đoàn thể tổ chức giám sát theo các chuyên đề (có kế hoạch cụ thể).

4. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở trong đó tập trung tuyên truyền về nội dung các Luật mới ban hành

5. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với HĐND, UBND tỉnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động của các vị đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

6. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hoà giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương và của tỉnh.

7. Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đôn đốc và giám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. MTTQ các xã, phường, thị trấn chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

8. Quan tâm nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các tôn giáo trong tỉnh. Giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và giáo luật. Phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xin trân trọng thông báo .

Nơi nhận:

- BTT UBND TỈNH;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Ban DCPL Ủy ban TWMTTQVN;
- Lưu: VP- DCPL.

**T/M-BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Hùng